

# CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

## Chủ đề nhánh: Gia đình bé

Thứ Hoạt động	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ, chơi		` Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân Cho trẻ xem video về cách phòng tránh những hành động nguy hiểm, những	
Thể dục buổi sáng	80 - 90'	* Nội dung: ` HH: Hít vào thở ra. ` Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên ` Lưng bụng: Cúi người về trước ` Chân: Nhún chân T2 chào cờ, T3,4,5 thể dục sáng T6 ca múa hát tập thể	` Trẻ biết tập các động tác theo nhạc. ` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ ` Trẻ có ý thức tập luyện * Chuẩn bị: ` Hoa tay, nơ tay cho trẻ ` Sân tập ` Bài hát Cháu yêu bà
Hoạt động học	30 - 40'	<b>THỂ DỤC</b> Tung bắt bóng với người đối diện TCVD: Chuyên bóng	<b>KNXH</b> Gia đình của bé ( Đ/c Phương đứng lớp).
Hoạt động chơi ngoài trời	30 - 40'	` QSCMD: Quan sát cây hoa mười giờ, cây hoa hồng, cây hoa giấy, cây ` TC: Chi chi chành chành, mèo và chim sẻ, cáo và thỏ, trời nắng, trời ` Chơi tự do: Hột hạt, sỏi, rom....	
Chơi hoạt động ở góc	40- 50'	* Nội dung: 1. Góc phân vai: Bác sĩ, bán hàng gia đình. 2. Góc XD: Xây dựng ngôi nhà. 3 Góc NT: Tô màu, nặn người thân của bé, hát các bài hát về... 4.Góc sách: Nhận dạng một số chữ cái. Tập tô, tập đồ các nét chữ. 5 Góc TN: Chăm sóc cây.	* Mục tiêu: ` Trẻ biết lựa chọn góc chơi ` Trẻ lựa chọn vai chơi, xúc cho em chơi dưới sự hướng dẫn của cô ` Trẻ thể hiện vai chơi, giao lưu các nhóm, trẻ có khả năng điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh... ` Trẻ biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định.
Ăn trưa	60- 70'	` Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu Trò chuyện với trẻ về cách chế biến đơn giản của một số món ăn.	
Ngủ trưa	140 - 150'	Cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ, phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ	
Ăn Phụ	20 -30'	` Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt,rửa tay, ngồi vào bàn ăn, cô giới thiệu món	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 -80'	` Xem video về trang phục của người thái ( Áo côm, khăn piêu...) ` Chơi tự do ` Nêu gương cuối ngày	` Nhà cháu ở đâu? ` Chơi tự do ` Nêu gương cuối ngày
Trà trẻ	60 -70'	` Cô cho trẻ lau mặt, rửa tay, chải lại tóc cho trẻ, trẻ chơi ở các góc.	

**Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 Tuần Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024**

Tuần 1 : Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024

\* GV dạy sáng: Phan Thị Thủy

Chiều: Hoàng Thị Hà

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về gia đình bé. TCTV: Quan tâm, Yêu thương nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.		
* Tổ chức hoạt động ` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn Kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ. Chuyển đội hình 4 hàng dọc ` Trọng động: tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, theo nhạc. mỗi động tác tập 4 lần 4 nhịp ` Hồi tĩnh: cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng * Cho trẻ chơi TC dân gian: Chi chi chành chành		
<b>VĂN HỌC</b> Truyện: " Vẽ chân dung mẹ"	<b>TẠO HÌNH</b> Vẽ quà tặng người thân	<b>ÂM NHẠC</b> NDTT: DH: Mẹ yêu không nào NDKH: NH: Bà thương em TC: Tai ai tinh.
hoa cúc, cây hoa quân tử. Trò chuyện với trẻ số ký hiệu thông thường trong cuộc sống mưa.....		
* Chuẩn bị: ` Ống nghe, các con vật nuôi ` Một số loại thực phẩm ` Một số đồ chơi của lớp ` Các khối nút nhựa, cây cảnh ` Giấy, bút màu cho trẻ vẽ, giấy màu hình ảnh, truyện ` Nước, bình tưới	* Tổ chức hoạt động: ` Cô giới thiệu về chủ đề chơi, các góc chơi, nội dung chơi, ` Cô gợi ý để trẻ thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi theo chủ đề nhánh: Gia đình bé. ` Trẻ gài thẻ về góc chơi mà trẻ thích ` Trẻ lấy đồ chơi ra chơi với nhau, cô nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi ` Cô bao quát trẻ chơi, và nhập vai chơi cùng với trẻ, Giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi và giao lưu với các nhóm chơi ` Cô nhận xét các nhóm chơi, cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi	
món ăn. ` Nhắc trẻ giữ vệ sinh trong ăn uống không nói chuyện trong khi ăn.		
ăn chú ý trẻ ăn chậm.		
Cadao: Công cha như núi Thái Sơn ` Chơi tự do ` Nêu gương cuối ngày	Nghe hát dân ca, đọc ca dao đồng dao ... ` Chơi tự do ` Nêu gương cuối ngày	Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần. ` Chơi tự do ` Bình cờ cuối tuần
` Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.		
PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN		NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Lường Năm Thêm		Phan Thị Thủy